

ประวัติของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษก

ความเป็นมาในการจัดตั้งโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษก ความมติที่ประชุมสภาตำบลห้วยซ้อครั้งที่ 2/2530 มติของที่ประชุมคณะกรรมการสภาตำบลร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยซ้อ มีมติเห็นชอบให้เสนอการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้น เพื่อให้ให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในตำบลได้มีโอกาสศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการที่จะส่งลูกหลานไปศึกษาต่อในที่อื่น ๆ ทั้งนี้สภาตำบลห้วยซ้อและคณะผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มจึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยม ประจำตำบลต่อสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เชียงของ โดยให้สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เชียงของ เป็นผู้ประสานงานการขอจัดตั้งต่อคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด เชียงราย ทั้งนี้ทางสภาตำบลห้วยซ้อจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน และดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นโดยใช้สถานที่ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะของตำบลที่บ้านใหม่คอนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยซ้อ เป็นสถานที่ก่อสร้างและเป็นที่ตั้งของโรงเรียน มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่เศษ

เดือนกุมภาพันธ์ 2531 ทางสภาตำบลได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลังจำนวน 4 ห้องเรียน ในการก่อสร้างดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากประชาชนในตำบลเป็นอย่างดีทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาอีกมากมาย การก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือน พฤษภาคม 2531 ได้เสร็จลุล่วงทันตามกำหนดในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2531 และได้ทำการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2531 โดยมีนายบุญลือ ปารมี อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนและได้ขอยืมตัวข้าราชการครูสำนักงานประถมศึกษาอำเภอ เชียงของ จำนวน 3 คน มาช่วยราชการ คือ 1. นายสมคิด พอใจ 2. นายสมชาย ไชยเขียว 3. นายสมศักดิ์ ไครโยธี ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2531 ได้รับการบรรจุข้าราชการครูอีก 2 นาย คือ นายชจิตพันธ์ อุกคำ และนายประสพโชค โพธิ์ทอง โดยได้เปิดทำการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 87 คน จากโรงเรียนในเขตที่ให้บริการจำนวน 63 คน และนอกเขตพื้นที่บริการจำนวน 24 คน

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2531 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนมัธยมที่จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2531 ซึ่งมีจำนวน 30 โรงเรียนทั่วประเทศ ให้ใช้คำว่า "รัชมิ่งคลาภิเษก" ต่อท้ายชื่อโรงเรียนเดิม เนื่องจากในปี 2531 นี้ รัฐบาลได้จัดให้มีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมิ่งคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรให้โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในปี 2531 เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระราชพิธีครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม เป็น โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษก